



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ
ศูนย์การจัดการความรู้สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิสัยทัศน์	:	พัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพให้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนามาตรฐานและประเมินคุณภาพ ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ	:	<ol style="list-style-type: none">1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ให้สามารถรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกทุกระบบ พัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพ2. พัฒนาและจัดฝึกอบรมผู้ประเมินภายใน จัดทำหลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายในอย่างมีประสิทธิภาพ3. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
เป้าประสงค์	:	<ol style="list-style-type: none">1. มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน2. ให้เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ ตามมาตรฐานการศึกษาสากลเป็นที่พึงของสังคมทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจสัมพันธ์สู่ระดับนานาชาติ และผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์และมีศักยภาพในการทำงานสูง
นโยบาย	:	<ol style="list-style-type: none">1. พัฒนาระบบคุณภาพที่เน้นมาตรฐานสากล2. pluggedใจสำนึกและการทำงานร่วมกัน3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เป้าหมาย	:	ให้บุคลากรด้านประกันคุณภาพบริหารจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้างานประกันคุณภาพและบุคลากรด้านประกันคุณภาพรวมถึงบุคลากรภายในสำนักประกันคุณภาพ มีการดำเนินการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการบุคลากรภายในเพื่อต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน